

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ประเด็น การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

สภาพปัญหา หรือ GAP ที่ผ่านมา สสอ.เวียงสา มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและเข้าร่วมการประกวดในผลงานวิชาการด้านสาธารณสุข แต่ยังพบว่าบุคลากรที่ได้รับผิดชอบงานวิจัยยังขาดทักษะและความมั่นใจในการสร้างผลงานวิชาการให้มีคุณภาพ และมีผลงานวิจัยยังไม่ครบทุกสถานบริการ

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และงานวิจัย เครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงสา

ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ (Key Results KR) KR1.ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 KR2. สสอ.เวียงสา มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพอย่างน้อยสถานบริการละ 1 เรื่อง KR3.บุคลากรที่ได้รับผิดชอบงานวิจัยได้รับการพัฒนาทักษะ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย	รายละเอียดงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)	การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ	
							ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	พัฒนา งานวิจัย สสอ.เวียง สา ปี 2565	1. เพื่อ พัฒนาการ เรียนรู้และ งานวิจัย (R2R) เครือข่าย สุขภาพอำเภอ เวียงสา	1.ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน วิจัยให้กับแกนนำ 2. มอบหมายให้แกนนำในรพ. /รพ.สต. ค้นหาปัญหาหรือ หัวข้อเพื่อทำวิจัย	เจ้าหน้าที่จาก สสอ. 4 คน และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต./สสช. 26 คน รวม 30 คน	ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ คนละ 120 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 3,600 บาท	3,600		←	→										จากรุวัจน์/ ทศพร	
			3.จัดเวทีนำเสนอและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ ดำเนินงานวิจัยเครือข่าย สุขภาพอำเภอเวียงสา 1 ครั้ง	เจ้าหน้าที่จาก สสอ. 4 คน และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต./สสช. 26 คน รวม 30 คน	ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ คนละ 120 บาท จำนวน 40 คน เป็นเงิน 4,800 บาท	4,800								←	→					จากรุวัจน์/ ทศพร
			4. เข้าร่วมประชุมวิชาการด้าน การวิจัยสาธารณสุข ระดับ จังหวัด	เจ้าหน้าที่จาก สสอ. 4 คน และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต./สสช. 26 คน รวม 30 คน	เบิกจากต้นสังกัด												←	→		จากรุวัจน์/ ทศพร

